



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๔๕ โทรสาร ๓๐๔๓

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๒ ๙๖

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและกายภาพ/ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล)/ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ตามที่ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล) ได้เสนอนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร (HRD) สายวิชาการ และสรุปผลการศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนของอาจารย์สายวิชาการ รุ่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๒ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด-บางขุนเทียน-ราชบุรี) และสรุปผลการแบ่งปันความคิดในโครงการ Chill and Share (Chair) เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ รับทราบ และมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. หลักการพัฒนาคณาจารย์ดำเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนางาน ทำอย่างไรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ผลที่มีประสิทธิภาพควรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

๒. ควรสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันระหว่าง คณาจารย์รุ่นใหม่ คณาจารย์รุ่นเก่า และบุคลากรสายสนับสนุน โดยให้มีการประสานเชื่อมโยงการทำงานและทำกิจกรรมร่วมกันให้มากขึ้น เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ข้ามศาสตร์ นำไปสู่การสร้างงานและการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในรูปแบบใหม่

๓. ในเชิงนโยบาย ต้องเชื่อมโยง University of life เข้ากับการพัฒนาคณาจารย์และพัฒนางานให้มากขึ้น โดยนำแนวคิดมาปรับเป็นแผนการดำเนินงานให้ชัดเจน และต้องลงลึกถึงระดับจิตใจและจิตใจได้สำนึกของบุคลากรด้วย

๔. เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เกิดการขยายตัวและขับเคลื่อนในเรื่องโครงสร้างองค์กรด้านการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ควรมีการออกแบบโครงสร้างองค์กร รวมถึงจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมและชัดเจน โดยศึกษาข้อมูลจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ว่า ได้มีการรวมกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ งานพัฒนาบุคลากร กลุ่มภารกิจพัฒนาคณาจารย์ และฝ่ายวิจัย เข้าไว้ด้วยกันหรือไม่ อย่างไร

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรฯ  
ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล) และผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่  
นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกตากิจ)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ